



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  
เรื่อง ขยายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก)

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จะทำการขยายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก) ตามบัญชีซากวัสดุที่แนบโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประสานงานประจำอาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก) แขวงบางจาก เขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ๖๔ กรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลด้วยวาจา ให้ลงชื่อแสดงความจำนง โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำการขยายทอดตลาด วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจประมูลดูสภาพซากวัสดุได้ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น.

๒. ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาสูงสุดต้องชำระเงินเป็นเงินสดเต็มจำนวนของราคาที่ได้ประมูลได้ให้แก่ทางราชการภายในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมขนย้ายซากวัสดุที่ประมูลได้ออกจากพื้นที่อาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก) ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางราชการจะยึดซากวัสดุและเงินที่ชำระไว้เป็นของทางราชการต่อไป

๓. ถ้าผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาสูงสุดสละเลย ไม่ชำระเงินเต็มจำนวนภายในกำหนด กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จะทำการขยายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง และถ้าได้รับเงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มค่าเท่ากับค่าขยายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาสูงสุดรายเดิมจะต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่ขาด

๔. ในการขยายทอดตลาดนั้น ทางราชการสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด หากราคาที่สูงกว่าราคาตกลง

๕. ผู้ที่สนใจประมูลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกการส่งกำลัง กองกลาง กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ได้ที่เบอร์โทร ๐ ๒๕๖๐ ๕๒๗๑ ได้ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตรี

(เชมชาติ ปัตตะนุ)

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ทำการแทน  
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

รายละเอียดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี	อายุการใช้งาน ราคาจัดหา (บาท)	ราคาที่ยายทอดตลาด (บาท)
๑.	ซากวัสดุที่ได้จากการ รื้อถอนงานปรับปรุง อาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัด กระทรวง กลาโหม (พื้นที่บางจาก)		๔ ปี	๔,๐๐๐.- บาท

ตรวจถูกต้อง

พันโทหญิง

(จงสิริ สุตตเขตต์)

หัวหน้าการส่งกำลัง กองกลาง กรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีกลาโหม

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔